

พิษณุโลก ถือเป็นจังหวัดใหญ่ที่กำลังมีความเจริญเติบโตทางด้านการเกษตรอย่าง ต่อเนื่อง จึงทำให้จังหวัดพิษณุโลก เป็นจังหวัด เป้าหมายที่หลายคนต่างมุ่งเป้าเข้ามาปักหลัก ดำเนินธุรกิจต่าง ๆ มากมายรวมถึงการเข้ามา สร้างอิทธิพล ในพื้นที่เพื่อดำเนินธุรกิจผิด กฎหมาย จึงทำให้จังหวัดพิษณุโลกเริ่มมีปัญหา ด้านอาชญากรรมเพิ่มมากขึ้น มีคดีความผิดที่ เกี่ยวข้องทรัพย์สินอยู่บ่อยครั้ง ทั้งคดีลัก ทรัพย์ ชิงทรัพย์ ฆังทรัพย์ และปล้นทรัพย์



ปิดล้อมเจ้าหน้าที่ พร้อมมีการยิงปืนผู้เจ้าหน้าที่ กำลังปฏิบัติหน้าที่อยู่ ทางเจ้าหน้าที่ตำรวจจึงต้อง ระดมกำลังกันมาเจรจากับกลุ่มชาวบ้าน จน สถานการณ์คลี่คลายไปด้วยดี จนกระทั่งเจ้าหน้าที่ ตำรวจได้สืบทราบมา ในหมู่บ้านแห่งนี้ยังมีผู้ กระทำผิดลักลอบตัดไม้ และมีกลุ่มผู้จำหน่ายยา เสพติคมาอาศัยอยู่ในพื้นที่ ทางเจ้าหน้าที่ตำรวจ จึงได้เข้าปิดล้อมและตรวจค้นอีกครั้ง ตามแผน ยุทธการเชิงรุกบุกถึงบ้าน โดยการบุกเข้าพื้นที่ใน ครั้งนี้ สามารถจับกุมผู้ต้องหาได้ทั้งหมด 7 คน โดย ผู้ต้องหาทั้งหมดได้กระทำความผิด พ.ร.บ.ป่าไม้ พ.ร.บ.ยาเสพติด พ.ร.บ.อาวุธปืน และ พ.ร.บ. เลื่อยโซ่ยนต์ โดยการตรวจยึดได้ของกลางเป็น ยาน้ำ 40 เม็ด กัญชาแห้ง 1 ห่อ พร้อมอุปกรณ์การ เสพ เครื่องกระสุนปืนลูกซองยาว 4 นัด เลื่อยโซ่ ยนต์ 1 ตัว และไม้สัก ไม้ประดู่แดง ที่แปรรูป และ ยังเป็นไม้ท่อนอีกจำนวนมาก

เจ้าหน้าที่ตำรวจออกติดตามผู้กระทำความผิดที่ ยังคงหลบหนีคืออยู่ในพื้นที่ต่าง ๆ ให้ได้ตาม เป้าหมายที่ตั้งไว้ ซึ่งจะเน้นการดำเนินการแบบ เชิงรุกบุกถึงบ้าน

พล.ต.ต.เพชร ผบก.ภ.จว.พิษณุโลก เปิดเผยว่า โครงการนี้เป็นโครงการที่ 2 หลังจาก ที่โครงการแรกประสบผลสำเร็จ สามารถจับกุม กลุ่มผู้มีอิทธิพล ตรวจค้นบัญชีของกลางอาวุธปืน กระสุนปืน จากกลุ่มผู้มีอิทธิพลตามรายชื่อ ที่ทางเจ้าหน้าที่ตำรวจมีอยู่ในข้อมูล ซึ่งก็ได้ส่ง ฟ้องดำเนินคดีกับทุกคนที่จับกุมมาได้ และ โครงการที่ 2 ที่กำลังดำเนินการต่อเนื่องนี้คือ โครงการยุทธการเชิงรุกบุกถึงบ้าน โครงการนี้ เป็นการปราบปรามเชิงรุก บุกตรวจค้นตามพื้นที่ เป้าหมายที่ได้รับรายงานถึงปัญหายาเสพติด ปัญหาอาชญากรรม พื้นที่ไหนมีคดีเกิดขึ้นมาก เราจะต้องส่งเจ้าหน้าที่ลงพื้นที่ทุกตรวจค้นพื้นที่เป้า

โปлицสอองแควตืดเครื่องสยแฉาจริง! เปิดยุทธการเชิงรุกบุกถึงบ้านผู้มีอิทธิพล

จังหวัดพิษณุโลก มีอาณาเขตประกอบไปด้วย 9 อำเภอ พื้นที่ส่วนใหญ่เป็นเขาสูงและมีป่า ไม้ที่อุดมสมบูรณ์ วันนีพิษณุโลกจึงมีกลุ่ม นายทุนเดินทางเข้ามาเพื่อกว้านซื้อที่ดิน แล้ว ถางปลูกยางพารากันเป็นจำนวนมาก พร้อมกับ สร้างปัญหาการกระทำผิด พ.ร.บ.ป่าไม้ กันเป็น ประจำ จึงทำให้เจ้าหน้าที่ตำรวจที่อยู่ในพื้นที่ ต้องทำงานร่วมกับทางเจ้าหน้าที่ป่าไม้อย่างหนัก ซึ่งบางพื้นที่ เจ้าหน้าที่ตำรวจเองก็ต้องออก ดำเนินการตรวจสอบจับกุมผู้กระทำความผิดเอง ซึ่ง ทำให้เกิดปัญหาเกี่ยวกับประชาชนที่อยู่ในพื้นที่ ถึง ขันมีการปิดล้อมเจ้าหน้าที่ขณะเข้าทำการจับกุม ผู้ลักลอบตัดไม้ทำลายป่า

ล่าสุดทางเจ้าหน้าที่ตำรวจโดยการนำ ของ พล.ต.ต.เพชร บุญญสิทธิ์ ผบก.ภ.จว. พิษณุโลก ได้นำกำลังเจ้าหน้าที่ตำรวจกว่า 100 นาย บุกเข้าทำการตรวจค้นจับกุมผู้กระทำความผิดเกี่ยวกับการค้ายาเสพติด และผู้ กระทำความผิดเกี่ยวกับการลักลอบตัดไม้ ทำลายป่าในพื้นที่หมู่บ้านหนองกระบอก หมู่ ที่ 5 ต.หินไร่ อ.วัดโบสถ์ จ.พิษณุโลก ตาม ยุทธการเชิงรุก บุกถึงบ้าน ของตำรวจภูธร จังหวัดพิษณุโลก โดยเข้าทำการตรวจค้นช่วง เวลา 04.00 น. เพื่อเป็นการกวาดล้างปัญหา อาชญากรรม และการกระทำผิดกฎหมาย โดย กำหนดเป้าหมายไว้ 7 จุด สืบเนื่องมาจากเมื่อ วันที่ 9 เมษายนที่ผ่านมา ทางเจ้าหน้าที่ตำรวจ ได้เข้าจับกุมผู้ลักลอบตัดไม้ในเขตพื้นที่ป่า สวงน และถูกชาวบ้านจำนวนหนึ่งเข้าทำการ

ยุทธการเชิงรุกบุกถึงบ้าน เป็นยุทธการที่ทำต่อเนื่องมาจาก ยุทธการโครงการ “หยุด วาง อาวุธเดียวกัน” ซึ่งเป็น โครงการต่อเนื่องที่ทาง เจ้าหน้าที่ตำรวจได้ เน้นการปฏิบัติงาน ป้องปราบกลุ่มผู้มี อิทธิพล ตลอดจน มือปืนแก๊งต่าง ๆ ให้เกิดความ ย่ำเกรงถึงการ กระทำความผิดกฎหมาย และเป็นการแก้ไข ปัญหาอาชญากรรม แก่ไขปัญหาเสพ ติคที่มีการแพร่ ระบาดอยู่ในขณะ นี้ รวมไปถึง การที่จะกระ คุ้นเจ้าหน้าที่ ตำรวจ ให้ตระ หนักถึงบ บาทหน้าที่ ในการกวาดจับกุมผู้กระทำความผิด ในคดีต่าง ๆ พร้อมทั้งเป็นการส่งสัญญาณว่าเจ้า หน้าที่ตำรวจมีความเข้มงวดกวาดจับในการ กวาดล้างจับกุม ตรวจค้นบ้านเป้าหมายตามหมาย ศาลทุกคดี พร้อมเอาจริงเอาจังจับกุมผู้กระทำความผิด ในคดีต่าง ๆ โดยไม่มีการละเว้น และจะนำกำลัง



หมายทันที ซึ่งที่ผ่านมาได้มีการดำเนินการ แล้วในหลายพื้นที่ ซึ่งก็สามารถจับกุมผู้กระทำความผิดได้พร้อมของกลางจำนวนมาก โดยโครงการ ที่จัดขึ้นนี้ เพื่อเป็นการลดปัญหาอาชญากรรม ในพื้นที่อย่างจริงจัง เป็นการกระตุ่นเจ้าหน้าที่ ตำรวจทุกนายให้เดินทางปราบปรามอย่าง จริงจัง พร้อมเป็นการแก้ไขปัญหาเสพ ติคที่มีการแพร่ระบาดอย่างหนักอยู่ในขณะ นี้ โดยปัญหาเสพติคถือเป็นปัญหาใหญ่ ที่ต้องลงพื้นที่แก้ไขอย่างจริงจัง ด้วยการ ลงพื้นที่หาข่าวเพื่อติดตามขบวนการค้ายา เสพติค โดยเฉพาะผู้จำหน่ายรายใหญ่ หรือ แห้งพัก เส้นทางลำเลียงต่าง ๆ จากภาค เหนือสู่เขตกรุงเทพฯชั้นใน โดยใช้เส้นทาง จังหวัดพิษณุโลกเป็นเส้นทางผ่านและพัก ซึ่งปัญหาเหล่านี้จะต้องหนีไปจากพื้นที่ ครอบ โดที่เจ้าหน้าที่ตำรวจเดินทางทำงานอย่างต่อเนื่อง ดังนั้นโครงการนี้จึงจะมีความเข้มข้นยิ่ง ขึ้น และจะมีโครงการอื่น ๆ ตามมาอีก ครอบ โดที่คนยังคงปฏิบัติงานอยู่ในพื้นที่แห่งนี้

เดชา พุฒิกานนท์